



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## วิกฤติโลกโอกาสนักเรียนไทย ความต้องพร้อมในความไม่พร้อม

เอาอีกแล้ว ประโยคฮิตติดปากคนไทยในปลายปีนี้ที่ว่า "ตอนนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริง" เริ่มพูดกันถี่ขึ้น

เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกที่พร้อมใจกันมีปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้ทำให้มีการคาดเดากันว่า ประเทศ "ต้นข้าว" อย่างไทยก็คงจะต้องพลอยลุ่มไปกับพายุเศรษฐกิจโลกที่พัดกระหน่ำอย่างไม่ยอมหยุดไปด้วยแน่ๆ

เพราะฉะนั้นคนไทยทั้งประเทศ จะต้องได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีๆ อันเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจนี้อย่างแน่นอนเช่นกัน

แต่ท่ามกลางความวิตก และการคาดเดาถึงเรื่องไม่ดีที่ติดมากับพายุเศรษฐกิจในครั้งนี กลับมาข่าวดีที่ปลายสายลมมาด้วย

เป็นสิ่งดีในความไม่ดียังอันเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำลงทุกวันๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "การศึกษา" ของเด็กไทย

เนื่องจาก ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าแรงหายากนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ก็ลดลงไปด้วย

ดังนั้น ใครก็ตามที่กำลังคิดว่าจะส่งลูกส่งหลานไปเรียนต่อต่างประเทศจะได้ผลดีอันเกิดจากผลไม่ดีที่กระทบมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในครั้งนี

ยืนยันได้จากข้อมูลของสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมการยุโรปประจำประเทศไทย ที่เปิดเผยออกมาว่า "อียู เผย นักเรียนไทยกว่า 2 หมื่นคน แห่งศึกษาต่อยุโรปมากขึ้นเนื่องจากมองเห็น ช่องทางดี หลังเศรษฐกิจโลกซบเซา"

**สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมการยุโรปประจำประเทศไทย เผยตัวเลขเด็กนักเรียนไทยกว่า 20,000 คน แห่งเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรปมากขึ้น หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรป โดยถือเป็นช่องทางดีสำหรับนักเรียนไทย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าครองชีพต่ำลง กว่า 15-20 % พร้อมเผยอีก 10 ปี ข้างหน้าจะมีนักเรียนไทยไปเรียนเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า โดยเฉพาะอังกฤษ ที่ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1**

เชื่อว่าจากการเปิดเผยในครั้งนี น่าจะทำให้ผู้ปกครอง พ่อแม่ของเด็กไทยที่หวังจะได้เห็นอนาคตของลูกหลาน คงจะฉกฉวยที่จะ ส่งลูกหลานของตัวเองไปเก็บเกี่ยวประโยชน์จากวิกฤติในครั้ง

นี้ แม้ว่าบางคนอาจจะ "ยังไม่พร้อมเต็มร้อย แต่ก็จำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมเพื่อฉวยโอกาสที่กำลังเกิดวิกฤติ เข้าในทำนองว่า "แม้จะไม่พร้อม แต่เพื่อเป็นการดักน้ำในขณะน้ำขึ้น ไม่พร้อมยังงี้ก็ต้องพร้อมให้ได้"

หากใครกล้าตัดสินใจได้อย่างนี้ หรือ บางคนอาจจะยังละล้าละรัง หรือ ยังตัดสินใจไม่ได้ขาดลองชวักไขว่ ขวนขวายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานที่เกี่ยวกับ การแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศก่อนก็ได้

อีกไม่กี่วันนี้เขาจะมีงาน งานหนึ่งชื่อ European Higher Education Fair 2008 (EHEF2008 )

งาน European Higher Education Fair 2008 (EHEF2008) กำหนดจัดในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29 - 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีการให้ทุนเรียนฟรี "อีราสมุส มุนดัส" กว่า 188 ทุนภายในงานนี้ด้วย

นายฌอง ฟรองซัวส์ โกแตง อุปทูตของสำนักงานคณะผู้แทนกรรมาธิการยุโรป เปิดเผยว่า สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยงาน European Higher Education Fair 2008 (EHEF2008) เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 5 ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะเป็นงานที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาทุกด้านทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับที่สูงกว่าขึ้นไป จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหภาพยุโรป รวมถึงโอกาสในการพูดคุยและซักถามรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาต่อ เกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการศึกษ ทั้งในส่วนของข้อกำหนดทางด้านภาษา สภาพความเป็นอยู่ และอื่นๆ นอกจากข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแล้ว ยังมีการอบรมเรื่อง ศึกษาต่อในยุโรป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังมีการแนะนำทุนการศึกษา อีราสมุส มุนดัส (Erasmus Mundus) ด้วย

นิทรรศการการศึกษาต่อในยุโรป หรือ EHEF2008 นี้จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจได้ความรู้เกี่ยวกับข้อดีที่จะได้รับจากการไปศึกษาในยุโรป โดยที่ผู้สนใจเข้าชมงานจะได้มีโอกาสพบกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาเกือบทั่วทั้งสหภาพยุโรป เพื่อพบปะพูดคุยและซักถามรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ทั้งยังจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา ข้อกำหนดทางด้านภาษา สภาพความเป็นอยู่ และอื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการจะเสนอในสิ่งที่นักเรียน นักศึกษาคาดหวังที่จะได้รับจากการไปศึกษาในยุโรป นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาสำหรับนักวิชาการและคณาจารย์ระดับสูงที่สนใจในการร่วมมือกันในการศึกษาระดับสูงภายในงานนี้ด้วย

นายโกแตง ยังกล่าวเสริมว่าในขณะที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะไม่แน่นอนเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะเรียนต่อในยุโรป "ในยุคที่ทุกคนต้องต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงขาลงหรือปัญหาโลกร้อน การเรียนต่อในยุโรปถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นใจได้ว่าคุ้มค่า โดยเฉลี่ยภาวะเศรษฐกิจ และค่าเงินลดต่ำลงกว่า 15-20 %"

นอกจากนี้ นายโกแตง กล่าวต่อไปว่า จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2551 นี้คาดว่าจะมีนักเรียนไปเรียนต่อยังประเทศยุโรปกว่า 20,000 คน สืบเนื่องจากค่าครองชีพที่ต่ำลงของยุโรป และคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีนักเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า โดยเฉลี่ยนักเรียนต่อคนจะใช้ทุนในการศึกษาต่อทั้งค่าครองชีพอยู่ประมาณ 21,000 - 42,000 ยูโร หรือประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อคน

"สำหรับประเทศที่ยังได้รับความนิยมในการศึกษาต่อยังคงเป็นประเทศอังกฤษ รองลงมาเป็นประเทศฝรั่งเศส ฮังการี และสวีเดน ตามลำดับ โดยวิชาที่ได้รับความนิยมจะเป็นวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจ, แพทย์, และอักษรฯ นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาในการศึกษาต่อนั้นคงจะเป็นเรื่องของภาษา และการขอวีซ่านักเรียนเป็นหลัก" นายโกแตง กล่าวปิดท้าย

ฟังนาย โกแดง พูดเหมือนกำลังจะเรียกร้องให้คนไปเรียนในประเทศของตน เพื่อผลประโยชน์ของตน แต่ในความเป็นจริงของคนฉลาด การเผยแพร่ข้อมูลของนายโกแดงในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดให้คนไทยตระหนักได้ถึงการแสวงหาโอกาสที่ดีท่ามกลางการเกิดวิกฤติได้เหมือนกัน

ก้อคงเหมือนกับประโยคที่ว่า "การทำวิกฤติให้เป็นโอกาส"นั่นเอง

**ชนิตร ภูกาญจน์**